



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑,๑๖,๑๘ มูลค่าข่าว ๔๒๕,๑๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.ตั้ง 6 ดร.คุมทำพิมพ์เขียวปฏิรูป 6 ด้าน 16

ตั้ง '6 ดร.' คุมสรุปความเห็น 6 ด้าน ชง สปช.

ทปอ.ทำพิมพ์เขียวปฏิรูป

"ประยุทธ์" ตั้งรองนายกฯ
5 คน - "ฉกรรจ์ชัย"
ไขก๊อกลงช. คาดนั่งรมต.

ทปอ.ตั้ง 6 ดอกเตอร์ "สมคิด-สุรพล-อุดม-โคทม-ปานสิริ-ศักดิ์รินทร์" คุมทำพิมพ์เขียวปฏิรูป 6 ด้าน "การเมือง-กระจายอำนาจ-กระบวนการยุติธรรม-ต่อต้านคอร์รัปชัน-ศึกษา-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ชง สปช. ด้านยอดสมัครสมาชิกสภาปฏิรูป ทะลุเป้า 3 พันคน "เอนก-พล.อ.เอกชัย-ค่านุณ-ทิชา-อำนาจ นิยมมะโน" ร่วมลุ้น ด้านสำนักเลขาธิการม.สั่งทุกกระทรวงชะลอโยกย้ายชรก. ขณะปบช.ตั้ง "วัชรี" คุมสอบ "สมศักดิ์-สุวีจักขณ์" สอบทุจริตงบฯ

ศ.นพ.วัชระ วัชระนาวัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.ได้เห็นชอบให้ตั้งหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อนำองค์ความรู้ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยแบ่งคณะทำงานออกเป็น 6 คณะ หรือ 6 ด้าน ได้แก่

อ่านต่อหน้า > 13

ต่อจากหน้า > 16

: ทปอ.

1.ปฏิรูปด้านการเมือง ได้แต่งตั้งให้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นประธาน และมีคณะทำงานรวม 42 คน 2.ปฏิรูปด้านกระจายอำนาจ มีรศ.ดร.สุรพล ราชภัฏเทวารักษ์ ประธานโครงการปรัชญาดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานและมีคณะทำงานรวม 48 คน

3.ปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มธ. เป็นประธาน และมีคณะทำงานรวม 16 คน 4.ปฏิรูปด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รศ.ดร.โคทม อาริยา ผอ.ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน และมีคณะทำงานรวม 19 คน

5.ปฏิรูปด้านการศึกษา ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน และมีคณะทำงานรวม 141 คน และ 6.ปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.

ศักดิ์รินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน และมีคณะทำงานรวม 62 คน

ทั้งนี้ คณะทำงานการปฏิรูปประเทศไทย ทุกด้าน จะรวบรวมความคิดเห็นและนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวบรวมเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ที่ได้ร่วมตั้งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานและให้คำแนะนำ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติยืนยันที่จะผลักดันอย่างเต็มที่ให้เกิดทีวีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า More TV หรือ ม.ทีวี เน้นด้านการศึกษาและบันเทิง คาดยื่นเรื่องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลต่อ บริการสาธารณะ ประเภทที่ 1 ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร็วๆ นี้

เผย "ประยุทธ์" ตั้งรองนายกฯ 5 คน

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างที่นักธุรกิจไทย-ยุโรป โดยสมาคมการค้า



ไทย-ยุโรป นำเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ โดยยืนยันว่า ภายในเดือนก.ย.จะมีคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศ โดยจะใช้เวลา 1 ปี และเร่งปฏิรูปใน 11 ด้าน ให้แล้วเสร็จตามโรดแมพไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังมีการเลือกตั้งตามมา

ด้าน พ.อ.วีรชน สุนทรนฤภาค ทีมโฆษก คสช. เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ยืนยันกับนักธุรกิจไทย-ยุโรปว่า ในเดือนก.ย.จะมีนายกฯ พร้อมรองนายกฯ 5 คน และคณะรัฐมนตรี เรียบร้อย และพร้อมที่จะบริหารประเทศภายใน 1 ปี และขับเคลื่อนปฏิรูป 11 เรื่อง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มีการระบุชื่อ ว่า รองนายกฯ ทั้ง 5 คนนั้นเป็นใครบ้าง เพียงแต่บอกว่าในที่ประชุมนี้ก็มีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานนี้อยู่ด้วย

“ประวัติ” ชื่อติดโผล่รองนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรองนายกฯ ทั้ง 5 คน จะประกอบด้วย รองหัวหน้าคณะ คสช. คือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.ทหารสูงสุด พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. พล.อ.อ.ประจักษ์ จันทอง ผบ.ทอ. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว พล.อ.ประวัติ รวงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษา คสช.

“ธนะศักดิ์” พร้อมรับมรดก เพื่อชาติ

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า พร้อมร่วมงานในคณะรัฐมนตรี หากหัวหน้า คสช. และนายกฯ แต่งตั้ง ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติ ส่วนตัวได้รับมอบหมายในฐานะรองหัวหน้า คสช. ให้กำกับดูแล 4 กระทรวงคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และกระทรวงการต่างประเทศ

“ณรงค์ชัย” ไขก๊อกสนช. คาดนั่งรมต.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสนช. กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว ซึ่งคาดว่า นายณรงค์ชัย จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

นางนรรัตน์ พิมพ์เสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า นายณรงค์ชัย ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก สนช. ซึ่งก็ต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

สลด.สั่งทุกกระทรวงชะลอโยกย้ายชรก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลด.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่

นร.0506/ว 78 ส่งถึงหน่วยราชการทุกส่วน เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หนังสือดังกล่าวลงนามโดย นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่ง นายกฯ เพื่อให้การบริหารบุคลากรภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หัวหน้า คสช. จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการ ชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกไปจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่และกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.2557 เป็นต้นไป

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวได้ว่า ได้รับหนังสือ สลด.ที่ให้ชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐของทุกกระทรวงแล้ว

ยอดสมัครสปช.ทะลุเป้าพันคน

นายบุญเกียรติ รัชชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอดการเปิดรับเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นสปช.11 ด้าน เมื่อวานนี้ว่า มีผู้เสนอชื่อในส่วนกลาง 204 คน ระดับจังหวัดมี 95 คน สรุป 14 วัน มีองค์กรเสนอชื่อ 1,284 คน สมัครจังหวัด 1,890 คน รวมทั้งสิ้น 3,174 คน โดยยอดสมัครมากที่สุดคือ ด้านการศึกษา 224 คน ส่วนด้านที่น้อยสุดคือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 53 คน

องค์กรที่เสนอชื่อล่าสุด อาทิ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอ นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา สรรพหาธิการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เสนอชื่อ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว อดีต ผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เข้าสรรหา ด้านอื่น ๆ สมาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เสนอชื่อ นายพนัส ไทยล้วน เข้าสรรหา ด้านสังคม

สหทัยมูลนิธิ เสนอชื่อ นางทิชา ณ นคร เข้าสรรหา ด้านการศึกษา มูลนิธิสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย เสนอชื่อ นายเอกกมล เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าสรรหา ด้านการเมือง และเสนอชื่อ นายคำคุณ สิทธิสมาน อดีตส.ว.สรรหา เข้าสรรหา ในด้านกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอชื่อ นายเจตเจ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา เข้าสรรหา ด้านการเมือง และเสนอชื่อ นายวิทย์ วิทยานนท์ เข้าสรรหา ด้านบริหารราชการแผ่นดิน สมาคมศิษย์เก่าโยธาธรณะ เสนอชื่อ นายบุญเลิศ คชายุทธเดช - อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เข้าสรรหา ในด้านสื่อมวลชน

มูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เสนอชื่อ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท อดีตผู้บังคับการกองปราบปราม เข้าสรรหา ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อ นายไพโรจน์ พรหมสาสน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าสรรหา ด้านการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคน เสนอชื่อ นายสำราญ รอดเพชร อดีตโฆษกกปปส. เข้าสรรหา ด้านอื่น ๆ

สมาคมต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการ เสนอชื่อ พล.ต.ต.อำนาจ นิยมะโน รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าสรรหา ในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ปปช.ตั้งอนุสอบ“สมศักดิ์-สุวิจักขณ์” ส่อทุจริต

นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ประชุมมีมติตั้งให้ตนเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาฯ และนายสุวิจักขณ์ นาควิเศษชัย อดีตเลขาธิการสภาฯ มีพฤติกรรมส่อทุจริตในหลายประเด็น อาทิ การปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการงบประมาณชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 มูลค่า 36 ล้านบาท การปรับปรุงห้องประชุมยุทธศาสตร์สภาฯ มูลค่า 24 ล้านบาท สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงลานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 มูลค่า 13.8 ล้านบาท สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ และรถ บขส. มูลค่า 2.6 ล้านบาท และการจัดซื้อนาฬิกาดีจิตอลดีดผนังพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 15 ล้านบาท จำนวน 240 ชุด

ทั้งนี้ทางอนุฯ ยังดำเนินการอะไรไม่ได้ เพราะต้องรอให้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการ ออกมาก่อน แล้วแจ้งคำสั่งไปยังผู้ที่ถูกร้องเรียน โดยผู้ถูกร้องเรียนมีสิทธิคัดค้านคณะอนุฯ ตามกำหนดเวลา และหลังจากนั้นก็จะเริ่มประชุมเพื่อไต่สวนต่อไป